

Pathum Thani

ปทุมธานี

1 วัน

ราคาเริ่มต้น 599 บาท/คน



วันแรก เดินทางจากกรุงเทพฯ – จังหวัดปทุมธานี – วัดเจติยหอย - บ้าน 1,000 ไร่ คาเฟ่&ฟาร์ม – ตลาดอิงน้ำสามโคก – วัดโบสถ์ - วัดปัญญาบันทรม – วัดดอนใหญ่ - กรุงเทพฯ

(-/-/-)

08.00 น. เดินทางออกจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดปทุมธานี โดยใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที

09.30 น. เดินทางถึง ณ **จังหวัดปทุมธานี** นำท่านเดินทางไป **วัดเจติยหอย** เป็นวัดชื่อดังของจังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อเงินอำเภอลาดหลุมแก้ว วัดแห่งนี้เพิ่งจะสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 โดยท่านพระครูสุนทร คุณธาดาหรือหลวงพ่อดองกลิ้ง สุนทรโร เป็นผู้สร้าง ประวัติของทางวัดก็มีความน่าสนใจมากเพราะเกิดมาจากการที่หลวงพ่อดองท่านได้ไปจุดดวงศัที่ประเทศพม่า



พบพระอาจารย์ศิลป์บัณฑิตะ หนึ่งพรรษา ก็ได้ศึกษาวิชาอาคมจนแตกฉานจึงจุดดวงศักลับมาที่ถ้ำโองจุก อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นที่จุดกำเนิดให้ท่าเกิดนิมิตเห็นว่าในสถาน ณ ปัจจุบัน เมื่อ 8 ล้านปีเป็นเมืองใหญ่ ชื่อเมืองรัตนาวดี และหลวงพ่อดองท่านเองก็เป็นเจ้าเมืองครองเมืองอยู่ที่นี่ ท่านจึงเดินทางมาตามหาตามนิมิตจนพบ และมีความตั้งใจจะสร้างพื้นดินแห่งนี้ให้เป็นบริเวณอารามวัดขณะที่กำลังขุดบึงบอเพื่อ

ไว้เป็นที่กักเก็บน้ำ ไร่วัดพืชสมุนไพร ก็ทำให้มาเจอกับเปลือยหอยนางรมยักษ์ที่ฝังตัวอยู่ใต้พื้นดินและมีอายุนับพัน ๆ ปีจำนวนมหาศาล และทำยที่สุดก็นำ เปลือกหอยนางรมยักษ์ที่ค้นพบมาสร้างเป็นเจติยและให้ชื่อว่า“วัดเจติยหอย”มาจนทุกวันนี้ สิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ เจติยหอยขนาดใหญ่ สร้างความตื่นตะลึงให้แก่ผู้พบเห็นอันมาก มีอยู่ด้วยกัน 2 องค์ องค์แรกอยู่ปากทางเข้าวัด องค์ที่สองอยู่ในบริเวณวัด นอกจากนี้ใน บริเวณวัดยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางเกษตรสวนสมุนไพรว่านยา พิพิธภัณฑ์เรือยาวและบึงน้ำขนาดใหญ่มีปลาสวยที่ทางวัดเลี้ยง อยู่เป็นจำนวนมากและบ่อเต้าอยู่



ข้าง ๆ บึง นักท่องเที่ยวสามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาและเต่าได้ จากนั้นนำท่านเดินทางไป **บ้าน 1,000 ไร่ คาเฟ่&ฟาร์ม** เป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 นอกจากนี้ยังเปิดเป็นร้านอาหารและคาเฟ่ ได้ร่วมเงาของต้นจามจุรียักษ์และจัดพื้นที่และโซนที่นั่งได้แบบมีสไตล์ ให้บริการทั้งเครื่องดื่ม กาแฟ และอาหารจานเดียว พร้อมด้วยสัลด



ผักสดจากผักในฟาร์มและน้ำสัลดที่ทางร้านทำเองให้บริการอีกด้วย ภายในร้านเหมือนเป็นอาณาจักรแห่งเด็กเล่น พื้นที่ด้านหน้าจัดเป็นโซนกิจกรรมสำหรับเด็ก ทั้ง ดำนา เก็บไข่ไก่ ทำสวนปลูกต้นไม้ ทำไข่เค็ม ระบายสี พายเรือคายัค เล่นดินทราย รวมทั้งฟาร์มสัตว์ต่าง ๆ ทั้ง เป็ด ไก่ เรียกได้ว่าเป็นสถานที่เหมาะสำหรับมาเที่ยวแบบครอบครัวพาเด็กมาทำเรียนรู้การใช้ชีวิตกับธรรมชาติ ส่วนตรงกลางร้านเป็นส่วนของคาเฟ่ โซนนี้เหมาะสำหรับนั่งชิลพักผ่อน ทาน

อาหาร มีต้นไม้อายุขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางคอยให้ร่มเงา มีบันไดที่สามารถเดินขึ้นไปข้างบนได้ และบริเวณรอบ ๆ มีมุมที่นั่งหลายโซน รวมทั้งมุมถ่ายรูปเยอะ ส่วนโซนด้านในสุด คือ ที่นั่งริมน้ำ และมุมนั่งพักผ่อนต่าง ๆ แอ่งที่นี่ยังมีบริการนั่งเรือไปเที่ยวตลาดอิงน้ำวัดสามโคกด้วย โดยให้บริการเป็นรอบ คิดราคาคนละ 5 บาท บ้าน ๑,๐๐๐ ไร่ Cafe & Farm จัดได้ว่า เป็นร้านที่อบอุ่นละมุน ความรักในครอบครัวมีกิจกรรมให้ทำพอสมควร หลังชมบรรยากาศคาเฟ่และถ่ายรูปเช็คอินแล้วจากนั้นนำท่าน



เดินทางไปเดินเล่น ณ **ตลาดอิงน้ำสามโคก** ตั้งอยู่ที่ อ.สามโคก ปทุมธานี เป็นตลาดขนาดเล็ก ๆ ในชุมชนเก่าติดริมน้ำเจ้าพระยาเสน่ห์ของตลาดแห่งนี้คือ ความเรียบง่าย ความเป็นกันเองของชาวบ้านที่ยังดำเนินวิถีชีวิตคู่ไปกับสายน้ำและธรรมชาติ นักท่องเที่ยวจะได้เดินเล่นชมตลาดเก่าดั้งเดิม ที่พ่อค้าแม่ค้ายิ้มแย้มแจ่มใส มีของอร่อยให้เลือกชิมหลายอย่าง รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนมาจำหน่ายอีกด้วย สำหรับการเดินทางมาตลาดอิงน้ำวัดสามโคก หากขับรถมาสามารถนำรถมาจอดมีจุดจอดรถสามจุด คือ ตม เก้า ซึ่งใกล้ที่สุด วัดบางเตย



กลางกับบางเตยนอกต้องเดินเข้าซอยอีกประมาณ 50 เมตร หรือนั่งเรือจากร้าน 1,000 ไม้คาเฟ่ โดยเรือจะมีเป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง ค่าบริการคนละ 50 บาท ตลาดจะเงียบๆ สักหน่อยมีร้านค้าไม่มากนัก บรรยากาศในตลาดเป็นเส้นทางเดินเล็กประมาณ 1 กม. ระหว่างทางเป็นบ้านเรือนของชาวบ้านที่ส่วนใหญ่จะนำของออกมาขายหน้าบ้าน มีของขายพอประมาณ ทั้งของควาวหวาน เช่น ก้วยเตี่ยว ขาหมู ปูหลน ผัดไท หอยทอด ขนมจีน ผักพื้นบ้าน ขนมหวานแบบไทยต่าง ๆ มีบริเวณสะพานข้ามคลองเพื่อไปยังตลาดอีกฝั่ง สามารถชมบรรยากาศของชุมชนริมคลองที่ทอดยาวเคียงคู่ไปกับลำคลองซึ่งเชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงแม้ ตลาดอิงน้ำวัดสามโคก จะไม่ได้เป็นตลาดที่ใหญ่ และมีของขายเยอะ แต่ตลอดเส้นทางจะได้พบกับร้านอาหาร คาเฟ่ตกแต่งสวย พ่อค้าแม่ค้าซึ่งเป็นชาวบ้านในชุมชนที่มีอัธยาศัยดี ให้ความรู้สึกแบบเป็นกันเอง ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่สามารถเพิ่มไว้ในเส้นทางเที่ยวปทุมธานี แค่วะมาชมบรรยากาศของชุมชนเก่าริมน้ำ



ช่วงเที่ยง **รับประทานอาหารตามอิสระ**

ช่วงบ่าย นำท่านเดินทางถึง **วัดโบสถ์** หรือ “วัดหลวงพ่อโตองค์ใหญ่” ตั้งอยู่อำเภอสามโคก ปทุมธานี สร้างเมื่อ พ.ศ. 2164 โดยชาวมอญที่อพยพมาจาก เมืองหงสาวดี เดิมเป็นวัด

เก่าโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คือหลวงพ่อเหลือ ถือเป็นพระ
คู่บ้านคู่เมือง ของเมืองปทุมธานี บริเวณรอบ ๆ วัด มีทิวทัศน์ที่
สวยงาม สถานที่ตั้งของวัดโบสถ์อยู่บริเวณคู้่งน้ำท่าอ้อมมั่งกรของ
แม่น้ำเจ้าพระยา รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหม
รังสี) เทศนาธรรมองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดโบสถ์แห่งนี้
เดิมเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ “วัดสร้อยนาง
หงษ์” เชื่อกันว่าสร้างขึ้นโดยชาวมอญที่อพยพมาจากเมืองหง
สาวดี มาตั้งรกรากอยู่ในบริเวณนี้ โดยที่บริเวณ อ.สามโคก นั้น
เป็นชาวมอญกลุ่มใหญ่ที่อพยพเข้ามาอยู่ในแผ่นดินไทยตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
และต่อจากนั้นก็ยังมีการอพยพเข้ามาของชาวมอญมาอยู่ในบริเวณนี้อีกหลายครั้ง จนถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ พระพุทธรูปสำคัญของวัดแห่งนี้ก็คือ “หลวงพ่อเหลือ” และยังถือว่าเป็น



พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองปทุมธานีอีกด้วย โดย
หลวงพ่อเหลือเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่อยู่กับวัดโบสถ์มา
นานแล้ว เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสร้างด้วยศิลาทราย
ประดิษฐานอยู่บริเวณฐานชุกชีภายในโบสถ์ที่มีทั้งหมด 12
องค์ ต่อมาเมื่อประมาณปี 2507 มีขโมยเข้ามาลักลอบตัด
เศียรพระพุทธรูปภายในโบสถ์ และเหลือเพียงหลวงพ่อเหลือ

เท่านั้นที่ไม่ถูกตัดเศียร จากความศรัทธาของชาวบ้านจึงเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “หลวงพ่
เหลือ” ตามความเชื่อของชาวบ้านนั้น หากมากราบไว้บูชาและปิดทององค์หลวงพ่อเหลือ จะ
แคล้วคลาดจากอุบัติเหตุทั้งปวง ทำการใดก็ได้ตั้งใจ และมีเงินมีทองเหลือเก็บเหลือใช้ ถัด
จากนั้นจะเป็นศาลาที่ทางวัดจัดไว้ให้ได้จุดธูปเทียน และปิดทองรูป
ปั้นเหมือนหลวงพ่อโตองค์เล็ก ที่ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าของหลวงพ่
อโตองค์ใหญ่ ซึ่งด้านหลังนั้นก็จะเป็นลานธรรมหลวงพ่อโต ที่มีวิหารคด
ล้อมรอบอยู่ ซึ่งสร้างขึ้นในวาระเฉลิมพระเกียรติที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม



2550 นอกจากนั้นภายในบริเวณวัด ยังมีโซน ขายอาหารคาว หวาน จากฝีมือชาวบ้านท้องถิ่น ที่รสชาติอร่อย ไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยว จากนั้นนำท่านเดินทางไป **วัดปัญญาบันทรา** ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยู่อัก ว่าเป็นวัดที่หลวงพ่อบัญญานันทภิกขุ อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎ์ เป็นผู้ก่อตั้งและ



สร้างขึ้นโดยมุ่งหวังให้เป็นมรดกธรรมและสถานที่ปฏิบัติธรรม สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่น คือ เจดีย์พุทธคยาจำลองถอดแบบมาจาก ประเทศอินเดีย และอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญ คือ ภาพปริศนาธรรม แบบ 3 มิติ หนึ่งเดียวในโลกที่จัดแสดงอยู่ด้านล่างเจดีย์พุทธคยา เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายรูป โดยแต่ละภาพจะมีความหมาย แฝงไปด้วยคติธรรมสอนใจในเรื่องของอริยสัจ4 ที่เปิดให้เข้าชมฟรี หากใครที่มีจิตศรัทธาก็สามารถหยอดตู้ทำบุญได้ ภาพทั้งหมด

เกี่ยวกับอริยสัจ4 ได้รับความอนุเคราะห์ตรวจตีความก่อนที่จะวาดและติดตั้งดำเนินการจริง จากหลวงพ่อบัญญานันทมุนี (ส.ณ. สุภโร) เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎ์ และพระมหา เฉลิม ปิยทสฺสี เป็นเจ้าอาวาสวัดปัญญาบันทรา วาดโดยบุคลากรและนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวอริยสัจ4 ได้อย่างลงตัว กลมกลืน และสอดคล้องกับบรรยากาศของ วัดซึ่งเป็นสถานที่ที่ทำให้เกิดปัญญา ภาพวาดมีทั้งหมด 29 ภาพ โดยสอดแทรกหลักคำสอน ทางพระพุทธศาสนาในเรื่องอริยสัจ4 เพราะการที่จะเข้าถึงปัญญาเพื่อรู้เท่าทันความทุกข์ที่ เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของโลก จะต้องเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่อง ความจริงอันประเสริฐ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธและมรรค ซึ่งผู้เข้าชมสามารถสัมผัสผลงานศิลปะ ดังกล่าวนี้อย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดประสบการณ์ร่วมไปกับภาพ ที่ชวนให้คิดและตระหนักถึงหลักธรรมคำสอนอย่างเพลิดเพลิน สนุกสนาน และไม่น่าเบื่อ โดยทุก ๆ ภาพของที่นี่จะมีคำอธิบาย ทางธรรมทุกรูป บรรยากาศโดยรวมของวัด สวยงามร่มรื่นสม กับเป็นสถานที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรม จะมีชาวบ้านและผู้มี จิตศรัทธามาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางพุทธศาสนาที่ทางวัดจัด



กิจกรรมให้ พุทธศาสนิกชนได้เข้ามาร่วม มีทั้งประเพณีที่มีสืบทอดมายาวนาน และกิจกรรมการบวชนกขัมมะ ทุกวันเสาร์อาทิตย์ หรือวันสำคัญทางศาสนา ตามเจตนารมณ์ที่พึงกระทำ หลังไหว้พระทำบุญแล้วจากนั้นนำท่านเดินทางไป **วัดดอนใหญ่** สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 เป็นพุทธศาสนสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในเขตลำลูกกาคลอง 8 ที่พุทธศาสนิกชนมากราบไหว้เป็นแหล่งที่พึ่งทางจิตใจ ในวัดมีบริเวณกว้างมีลานจอดรถ เหมาะกับพาคคนในครอบครัวมากราบไหว้ขอพร



เพื่อความ เป็นสิริมงคล ภายในวัดยังมีการสร้างอนุสรณ์ของพระมหากษัตริย์ที่สำคัญอย่าง พระนเรศวรมหาราช พระเจ้าตากสินมหาราช และพระปิยะมหาราช เป็นต้น ซึ่งภายในวัดมีมากกว่าสิบพระองค์ ภายนอกบริเวณวัดยังมีบ่อเลี้ยงปลาสำหรับให้อาหารปลาได้ อุโบสถมีสีเงินและสีขาวสะท้อนแดดระยิบระยับ ที่ได้สร้างขึ้น เป็นแบบจตุรมุข มี 4 ทิศ ตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า ประกอบด้วยพุทธบริษัทของพระองค์ ซึ่งอุโบสถหลังนี้มีสีขาวและสีเงินเป็นสีที่มีความ

บริสุทธิ์ ส่วนกลีบบัวบริเวณรอบอุโบสถมีสีทอง เนื่องจากอุโบสถหลังนี้อยู่ในจังหวัดปทุมธานีจึงให้ชื่อว่า “อุโบสถเงินในปทุมทอง” ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่สีขาวนามว่า “สมเด็จพระสุวรรณปทุมพุทธพจนวราภรณ์” หรือที่หลาย ๆ คนเรียกว่า “หลวงพ่อดีมีศรีสุข” ตามความเชื่อ หากใครที่มาที่อุโบสถหลังนี้แล้วขอพรขอบารมี จะทำให้ประสบความสำเร็จ ในสิ่งที่ตนปรารถนา ยังมีอุโบสถหลังเก่ามีสมเด็จพระพุฒาจารย์โตองค์จำลองประดิษฐานหน้าอุโบสถให้กราบไหว้ นอกจากนี้ทางวัดยังมีรูปปั้นไฉ่ให้ประชาชนที่แวะเวียนเข้ามาเที่ยววัดได้ขอโชคขอลาก และมีอ่างน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้ นักเสี่ยงโชคพิสูจน์ความเฮง ภายในวัดกว้างขวางมีการจัดสวนแบบธรรมชาติ บรรยากาศร่มรื่น สบายตา และตามความเชื่อ ใครที่มาขอพรที่อุโบสถแห่งนี้จะประสบความสำเร็จในชีวิตบริเวณวิหารของวัดยังประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมาย เช่น หลวงพ่อดอนใหญ่



หลวงพ่อดำ พระพิฆเนศ พระพรหม องค์ท้าวจตุคามรามเทพ ท้าวเทพทันใจ และยังมีการสร้าง
อนุสรณ์ของพระมหากษัตริย์ที่สำคัญต่าง ๆ

ช่วงเย็น จากนั้นนำท่านเดินทางออกจากจังหวัดปทุมธานี กลับกรุงเทพฯ โดยใช้
ระยะเวลาประมาณ **30** นาที

19.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

อัตราค่าบริการ

	ราคา
ราคาเริ่มต้น/คน	599.-บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าบริการห้องพัก
- รถตู้ปรับอากาศ **VIP** (นำเที่ยวตามรายการ)
- บริการน้ำดื่ม 1 ขวด/วัน
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
- มีคูปองนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าอาหารสำหรับท่านที่ท่านเจ มังสวิรัต หรืออาหารสำหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
- ค่าธรรมเนียมการจองรถตู้
- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท